

ที่ สปสช. 3.18.11/ว.12/2559

23 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2559

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2559

2. คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำหรับหน่วยบริการ ในระบบ VMI

โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับนักเรียน สปสช. (ส่วนของหน่วยบริการ)

3. คู่มืออนุมัติวัคซีนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับนักเรียน สปสช.

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับผิดชอบการบริหารระบบการจัดการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา และจากแนวทางการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้กำหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขต้องดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเร็วในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เมื่อมีเด็กมาเรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก และได้กำหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุข ต้องให้บริการวัคซีนนักเรียน ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2559 นั้น

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมปรับระบบการบันทึกและอนุมัติจัดสรรวัคซีนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดจากการคำนวณในระบบเดิม และทำให้สามารถส่งวัคซีนให้หน่วยบริการตามปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอกับการให้บริการ และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการขอเบิกเพิ่มเติมกรณีไม่เพียงพอเป็นการบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงขอส่งแนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1-3

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาแจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และฝ่ายเภสัชกรรมในหน่วยบริการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเนตรนภิส สุขนวนิช)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพและเวชภัณฑ์

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณภา ไกรโรจนานันท์ โทรศัพท์ 084-3878045

สำเนาเรียน : อธิบดีกรมควบคุมโรค , ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม